

Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức đan xen, để đạt được các mục tiêu đề ra, bám sát Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 6/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu năm, tích cực đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tạo cơ sở để tinh bột phá mạnh mẽ trong thời gian tới.



Cán bộ, nhân viên Quý Tín dung nhân dân Đông Trà (Tiền Hải) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Phát huy nội lực

Nhằm phát huy nội lực góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra, sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, con người, phát triển Thái Bình nhanh, bền vững". Hội nghị được kết nối với 282 điểm cầu trong toàn tỉnh. Thông qua hội nghị đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, lịch sử cách mạng của quê hương Thái Bình, ý chí, nghị lực của người

Thái Bình. Từ đó cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy các giá trị văn hóa, con người để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thái Bình thành tỉnh phồn vinh, hạnh phúc.

Theo đồng chí Lê Thị Thanh Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiền Hải: Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung chuyên đề ngay từ đầu năm tạo điều kiện để các địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người thành những mục tiêu cụ thể, gắn với nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân trong kế hoạch công tác năm, từ đó nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả đóng góp vào thành tích chung của địa phương, cơ quan, đơn vị. Sau hội nghị,

các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung, tinh thần chuyên đề năm 2023 vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị, coi đây là động lực để vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hướng đến những mục tiêu, kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.

Đổi thoại để tháo gỡ "điểm nghẽn"

Để kịp thời tháo gỡ những "điểm nghẽn", lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ ra những vấn đề nổi cộm, khó

khăn, vướng mắc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương ảnh hưởng đến công tác cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng nhận thức được những tồn tại, hạn chế ở cơ quan mình để thẳng thắn rút kinh nghiệm, khắc phục.

Đồng thời, động viên khơi dậy sự phát triển, đổi mới tư duy của mỗi cán bộ, nhân viên tạo sự chuyển biến tích cực nêu cao ý thức, cộng đồng trách nhiệm, phối hợp, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh, tháo gỡ một cách thực chất những điểm nghẽn, nút thắt vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng phòng Đầu tư ngoài ngân sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt và

trao đổi trong bối cảnh tình hình thực tiễn hiện nay là rất phù hợp, nhất là khi tình đang triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, phần đầu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Tôi mong rằng hội nghị sẽ được duy trì tổ chức hàng năm để chúng tôi được trực tiếp trao đổi, chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như đội ngũ cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị cũng đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại, trao đổi tư vấn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Đinh Trọng Xá, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Đến nay, Thường trực Huyện ủy đã nghe tất cả 37 xã, thị trấn báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ để có biện pháp kịp thời tháo gỡ cho cơ sở. Đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nâng nông mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, chúng tôi đã tổ chức nghe 6 xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023 báo cáo trong đó còn những khó khăn, vướng mắc gì sẽ cùng tháo gỡ để đạt được mục tiêu về đích trong năm 2023. Ngoài ra, chúng tôi giao rõ nhiệm vụ cho xã An Thái trong 6 tháng đầu năm phải về đích nông thôn mới kiểu mẫu; các xã còn lại tới tháng 9/2023 phải hoàn thành các tiêu chí và hồ sơ

để huyện và tỉnh về thẩm định.

Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà: Bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện có sự đổi mới đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả cao với nhiều cách làm mới, sáng tạo; lãnh đạo huyện sâu sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại cơ sở; khi phát sinh những vướng mắc kịp thời tháo gỡ ngay từ cơ sở. Nơi nào tình hình khó khăn, phức tạp, Thường trực Huyện ủy

trực tiếp về dự sinh hoạt với chi bộ để nắm bắt tình hình cũng như trực tiếp tuyên truyền, giải thích, ổn định tình hình, tháo gỡ khó khăn. Khác với các năm trước, năm 2023, chúng tôi chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện hoàn thành việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trong 6 tháng đầu năm. Việc hoàn thành sớm sẽ giúp cấp ủy, chính quyền có thời gian giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, cuối năm tổng kết, đánh giá lại, chứ không phải chỉ làm cho xong, cho có. Ngoài ra, Huyện ủy, UBND huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; quyết liệt chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành,

ĐÀO QUẢN



Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, người dân xã Tiền Đức (Hưng Hà) nâng cao thu nhập. Trong ảnh: Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của gia đình chị Trần Thị Nhân cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

VŨ THƯ Phát triển vườn rau cho bé trong trường mầm non



Hoạt động trải nghiệm chăm sóc vườn rau tại Trường Mầm non Tân Phong.

Để có nguồn thực phẩm an toàn cho trẻ mỗi bữa ăn của trẻ và phục vụ các hoạt động giáo dục trải nghiệm, thời gian gần đây, các trường mầm non trên địa bàn huyện Vũ Thư tích cực đầu tư xây dựng vườn rau cho bé trong khuôn viên mỗi trường.

Nguồn rau sạch phục vụ bữa ăn của trẻ

Từ 4 sào vườn tạp, mấy năm nay, Trường Mầm non Nguyễn Xá cải tạo thành vườn trồng rau phục vụ bữa ăn cho trẻ. Những vườn rau xanh được các cô giáo chăm sóc tỉ mỉ, vun xới gọn gàng với nhiều loại rau, củ, quả như: cà chua, sa lát, cải thìa, bắp cải, mồng tơi, bầu, bí, hành, tỏi... Cô giáo Trần Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Nguyễn Xá cho biết: Trước kia, toàn bộ phần rau, củ, quả phục vụ bữa ăn trưa cho 500 trẻ được trường đặt mua từ bên ngoài, vừa mất chi phí vừa lo lắng về mức độ an toàn thực phẩm. Từ khi tự trồng

rau, chúng tôi chủ động các loại rau theo mùa và sở thích của trẻ, tiết kiệm chi phí, đặc biệt yên tâm về an toàn thực phẩm. Đến nay, Trường tự cung cấp 100% rau xanh, 70% củ, quả phục vụ bữa ăn hàng ngày của trẻ.

Tương tự, với khu vườn rộng hơn 1.000m², Trường Mầm non Tân Phong cũng thực hiện mô hình tự cung, tự cấp rau xanh phục vụ bữa ăn cho trẻ. Cô giáo Quàn Thị Thanh Nga, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi chia vườn, phân công giáo viên chịu trách nhiệm trồng, chăm sóc từng luống rau cụ thể; chỉ đạo giáo viên trồng rau theo thực đơn nhà trường, mùa nào rau đấy, mỗi tuần đều có đủ các loại rau khác nhau để phục vụ bữa ăn cho trẻ.

Đến nay, 30/30 trường mầm non của huyện Vũ Thư đã quy hoạch, xây dựng được vườn rau trong khuôn viên với diện tích từ 500 - 1.500m² mỗi vườn. Hầu hết các trường đã tự cung ứng đủ số lượng rau xanh phục

vụ cho bữa ăn tại trường. Thành tích, một số trường còn sản xuất lượng rau vượt nhu cầu, có thể xuất bán để lấy kinh phí chuyển sang mua các loại củ, quả khác như khoai môn, khoai sọ, cà rốt, nấm hương... nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ. Đặc biệt, ý nghĩa quan trọng nhất mà các vườn rau cho bé mang lại là cung cấp thực phẩm sạch, góp phần bảo đảm an toàn sức khỏe của trẻ.

Giúp trẻ trải nghiệm, rèn luyện nhiều kỹ năng

Xắn cao ống quần và tay áo, bé Phạm Bình An, lớp 5B, Trường Mầm non Tân Phong nhanh nhẹn xách chiếc bình tưới bằng nhựa hứng nước ở vòi và tưới cho luống rau cải của lớp mình. Không riêng Bình An, các bạn trong lớp cũng ùa ra, bê tưới nước, bê nhổ cỏ, bê vùi những chiếc lá để tìm sâu bắt. Bé Bình An chia sẻ: Ngày trước con sợ rất nhiều nhưng bây giờ con rất thích ngày nào cũng

được xuống vườn chăm sóc rau. Con cũng cần chăm chỉ tưới nước, bắt sâu để bảo vệ cây rau của con.

Mỗi khi được các cô giáo dẫn xuống vườn trường chăm sóc rau, bé Nguyễn Bảo An, lớp 4D, Trường Mầm non Hòa Mỹ (thị trấn Vũ Thư) tỏ ra rất hào hứng. "Bây giờ con biết phân biệt được rau muống, rau cải bắp, su hào, xà lách rồi. Con cũng biết các cô giáo đã vất vả và nên con cần giúp đỡ các cô chăm sóc rau. Con cũng tập ăn để biết ăn nhiều loại rau hơn" - bé Bảo An chia sẻ.

Cô giáo Đỗ Thị Thủy Hằng, giáo viên Trường Mầm non Nguyễn Xá cho biết: Ngoài mục đích lấy thực phẩm, vườn rau tạo không gian trải nghiệm tuyệt vời cho trẻ. Trẻ được khám phá, phát triển rất nhiều kỹ năng như: quan sát, cách chăm sóc, thu hoạch, phân biệt các loại rau, tìm hiểu kiến thức về thế giới tự nhiên... Các con đều rất hào hứng, yêu thích các giờ trải nghiệm tại vườn rau. Chúng tôi thường ghi lại hình ảnh các con chăm sóc vườn rau và gửi cho phụ huynh theo dõi, qua đó phụ huynh rất yên tâm, phần khi gửi con tại trường.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Mặc dù một số trường có diện tích khuôn viên hạn chế, kinh phí quy hoạch, cải tạo vườn ban đầu khá lớn, quá trình trồng, chăm sóc rau đòi hỏi rất nhiều công lao động nhưng nhờ sự vào cuộc tích cực của phụ huynh và giáo viên nên 100% trường mầm non trên địa bàn huyện đã quy hoạch, xây dựng được vườn rau cho bé. Từ mô hình này, các nhà trường đã tạo ra nguồn thực phẩm sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, tạo cho trẻ không gian trải nghiệm thực tế, giúp trẻ rèn luyện nhiều kỹ năng và giáo dục trẻ thêm yêu lao động, quý trọng thành quả lao động do chính mình làm ra.

QUYNH LƯU

Tìm "anh sáng" từ niềm tin và nghị lực

Dù khiêm khuyết về đôi mắt nhưng với ý chí vươn lên, anh Hoàng Văn Hiến, khu phố Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) đã vượt qua mặc cảm, tự tin khẳng định bản thân, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nên Hoàng Văn Hiến sớm thấu hiểu nỗi vất vả, nhọc nhằn của cha mẹ. Năm 1992, sau khi hoàn thành bậc học THPT, Hoàng Văn Hiến đi học và làm nghề cơ khí để đỡ đần cho gia đình. Tuổi trẻ cuộc sống sẽ diễn ra êm ả nhưng một biến cố ập đến với anh. Năm 1994, trong một lần bị tai nạn lao động đã khiến mắt trái của anh không còn nhìn thấy ánh sáng. Bất hạnh hơn, chỉ 5 năm sau đó, khi nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường bên mắt phải, anh Hiến đã đi khám và được bác sĩ kết luận anh bị bệnh Glôcôm - bệnh thiên đầu thống. Đây là một căn bệnh nguy hiểm, thường đi kèm đau nhức, mất thị lực, có thể gây mù vĩnh viễn. Nhờ lại quãng thời gian khó khăn ấy, anh nghĩ người: Sau khi bị hỏng mắt trái, tôi cảm thấy rất bị quan nhưng vẫn tự ủi mình còn mắt phải, mình vẫn còn cơ hội để tiếp tục làm việc, không để gánh nặng của gia

đình. Nhưng sau khi mắt phải bị bệnh, niềm hy vọng của tôi bị sụp đổ hoàn toàn. Tôi bắt đầu sống khép mình mấy năm trời, không đi làm, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường với những suy nghĩ tiêu cực. Một thứ đối với tôi lúc ấy thật sự bế tắc và tuyệt vọng.

Đang là một thanh niên khỏe mạnh, là trụ cột của gia đình với thu nhập ổn định, anh Hiến trở thành người khiêm thị, không có thu nhập. Tuy nhiên, được sự động viên, khích lệ của gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh, anh Hiến dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Anh trở thành hội viên của Hội Người mù huyện Kiến Xương, bắt đầu tham gia sinh hoạt từ tháng 1/2012. Tại đây, anh đã được gặp gỡ và giao lưu với những người cùng cảnh ngộ, được biết đến những chính sách, việc làm dành cho người khuyết tật. Năm 2013, sau khi hoàn thành khóa học tầm soát cổ tuyến do Hội Người mù tỉnh tổ chức, anh



Cơ sở tầm soát của anh Hoàng Văn Hiến (người áo trắng bên trái) tạo việc làm cho nhiều người khiếm thị.

cho người khiếm thị trên mạng xã hội, tôi được biết đến cơ sở tầm soát của anh Hiến và đã được anh nhận vào làm việc. Anh thường xuyên hướng dẫn, tạo điều kiện cho tôi trong công việc và cuộc sống. Với mức nhập từ 5 - 6 triệu đồng/tháng, tôi có thể tự trang trải cho sinh hoạt hàng ngày của mình, không phải phụ thuộc quá nhiều vào gia đình, quá thân.

Không chỉ phát triển cơ sở tầm soát, anh Hoàng Văn Hiến còn tích cực tham gia công tác hội, đồng viên, thuyết phục những người khiếm thị trên địa bàn huyện tham gia tổ chức hội và truyền nghề cho các hội viên người khiếm thị. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà cho hội viên nhân dịp lễ, tết. Anh Hiến cho biết thêm: Thời gian tới, tôi sẽ phát triển thêm các dịch vụ mới tại cơ sở tầm soát của mình như: chườm đá nóng, chườm nguội cứu, xông hơi... và kỹ thuật vật lý trị liệu hỗ trợ giảm đau, phục vụ nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ tuyển thêm từ 2 - 3 lao động là người khiếm thị làm việc tại cơ sở.

Anh Đặng Văn Chính, Chủ tịch Hội Người mù huyện Kiến Xương cho biết: Anh Hoàng Văn Hiến là người có tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người noi theo và học tập. Với những người khiếm thị như anh Hiến, "anh sáng" cuộc đời được tạo nên chính từ niềm tin, từ hành trình nỗ lực vươn lên của bản thân người khiếm thị và sự quan tâm, đồng viên của cả cộng đồng.

THU TRANG